

## Gawing mas abot-kaya ang mga utility bills

Abril 22, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Ang gobyerno ng Alberta ay kumikilos upang protektahan ang mga nagbabayad ng buwis ng Alberta sa pamamagitan ng pagpapakilala ng batas upang babaan at patatagin ang mga lokal na bayad sa pag-access.

Ang pagiging abot-kaya ay isang pangunahing priyoridad para sa gobyerno ng Alberta, na ang halaga ng mga utility ay isang malaking pokus. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng batas upang makatulong na mabawasan ang halaga ng mga singil sa utility, patuloy na sinusunod ng pamahalaan ang pangako nitong gawing mas abot-kaya ang pamumuhay para sa mga Albertan. Ito ay karagdagan sa mga bagong panandaliang hakbang upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng kuryente at makakatulong na matiyak ang pangmatagalang abot-kayang mga pangunahing gastusin sa bahay ng mga Albertan.

“Kailangan ng mga Albertan ng kaluwagan mula sa mataas na gastos sa kuryente at maibibigay namin ang kaluwagan na iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng patas na bayarin sa lokal na pag-access. Hindi namin papayagan ang mga munisipalidad – kabilang ang lungsod ng Calgary – na kumita mula sa hindi inaasahang pagtaas ng mga gastos sa kuryente habang ang mga pamilya ay nagpupumilit na matugunan ang mga pangangailangan. Poprotektahan namin ang mga pamilyang Alberta mula sa matinding pagbabago ng mga gastos sa kuryente sa pamamagitan ng pag-standardize sa mga kalkulasyon ng mga lokal na bayarin sa pag-access sa buong probinsya.”

*Danielle Smith, Premier*

Ang mga lokal na bayad sa pag-access ay isang regresibong buwis sa munisipyo na binabayaran ng mga mamimili sa kanilang utility bills. Hindi katanggap-tanggap para sa mga munisipalidad na kumita ng daan-daang milyon sa sobrang kita mula sa likod ng mga nagbabayad ng buwis sa Alberta at maging sanhi ng kanilang mga singil sa utility na maging hindi mahuhulaan na mga gastos sa pamamagitan ng pagtali sa kanilang mga

bayarin sa isang pabago-bago na rate. Nagbayad ang mga Calgaryan ng \$240 sa mga lokal na bayarin sa pag-access sa karaniwan noong 2023, kumpara sa average na \$75 sa Edmonton, salamat sa formula ng Calgary na umaasa sa isang pabago-bao na rate. Ito ay humantong sa \$186 milyon na higit pa sa mga bayarin na nakolekta ng Lungsod ng Calgary kaysa sa inaasahan.

"Karapat-dapat ang mga Albertan na magkaroon ng patas at mahuhulaan na mga bayarin sa utility. Nakikinig ang ating gobyerno sa mga Albertan at kumikilos upang tugunan ang mga hindi kayang bayaran sa mga singil sa kuryente. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng batas na ito, nagsasagawa kami ng isa pang hakbang patungo sa pagtiyak na ang aming grid ng kuryente ay abot-kaya, maaasahan, at napapanatiling para sa mga susunod na henerasyon."

*Nathan Neudorf, Ministro ng Affordability at Utility*

Upang protektahan ang mga nagbabayad ng buwis sa Alberta, ipinakilala ng Gobyerno ng Alberta ang Utilities Affordability Statutes Amendment Act, 2024. Kung maipapasa, ang batas na ito ay magsusulong ng pangmatagalang kakayahan at mahuhulaan na mga utility bill sa pamamagitan ng pagbabawal sa paggamit ng mga nagbabago na rate kapag kinakalkula ang mga bayarin sa lokal na access ng munisipyo .

Ang mga nagbabago na rate ay lubhang pabagu-bago, na nagreresulta sa napakabilis na pabago-bagong mga singil sa kuryente. Kapag ginamit ng mga munisipyo ang rate na ito upang kalkulahin ang kanilang mga lokal na bayarin sa pag-access, nagreresulta ito sa mas mataas na singil para sa mga Albertan at hindi gaanong katiyakan sa mga badyet ng mga pamilya. Ang mga iminungkahing pagbabagong ito ay magiging batayan kung paano kinakalkula ang mga bayarin sa munisipyo sa buong lalawigan, at umaayon sa mga kasalukuyang pormula ng karamihan sa mga munisipalidad.

Kung maipapasa, ang Utilities Affordability Statutes Amendment Act, ang taong 2024 ay pipigil sa mga munisipyo na subukang samantalain ang mga nagbabayad ng buwis ng Alberta sa hinaharap. Aamyendahin nito ang mga seksyon ng Electric Utilities Act at Gas Utilities Act upang matiyak na ang Alberta Utilities Commission ay may mas malakas na pangangasiwa sa regulasyon sa kung paano kinakalkula at inilalapat ang mga bayarin sa munisipyo, na tinitiyak na ang mga pinakamahasay na interes ng nagbabayad ng buwis ng Alberta ay protektado.

Kung maipapasa, babaguhin din ng batas na ito ang mga seksyon ng Alberta Utilities Commission Act, ang Electric Utilities Act, Government Organizations Act at ang Regulated Rate Option Stability Act upang palitan ang mga terminong "Regulated Rate Option", "RRO", at "Regulated Rate Provider" na may "Rate ng Huling Resort" at "Rate ng Huling Resort Provider" kung naaangkop.

## Mabilis na mga katotohanan

- Ang mga lokal na bayad sa pag-access ay mahalagang mga buwis na sinisingil sa mga namamahagi ng kuryente ng mga munisipalidad. Ang mga bayarin na ito ay ipapasa sa lahat ng mga customer ng distributor sa munisipyo, at lalabas bilang isang line item sa kanilang mga utility bill.
  - Ang Batas ng Pamahalaang Munisipyo ay nagbibigay sa mga munisipalidad ng awtoridad na singilin, baguhin, o limitahan ang mga bayad sa prangkisa at lokal na pag-access.
- Ang mga linear na buwis at bayad sa prangkisa ay karaniwang pinagsama-sama sa mga singil sa kuryente ng mga mamimili sa isang line item bilang **lokal na bayad sa pag-access**.
  - **Ang linear na buwis** ay sinisingil sa utility para sa karapatang gamitin ang ari-arian ng munisipyo para sa pagtatayo, pagpapatakbo, at pagpapalawig ng utility.
  - **Ang bayad sa prangkisa** ay ang singil na binabayaran ng utility sa munisipyo para sa eksklusibong karapatan na magbigay ng serbisyo sa munisipyo.
- Ang mga bayarin sa lokal na pag-access ay karaniwang kinakalkula sa isa sa dalawang paraan:
  - (1) Isang porsyento ng mga gastos sa paghahatid at pamamahagi (paghahatid), karaniwang 10-15 porsyento.
  - (2) Isang nakapirming, sentimo kada kilowatt-hour ng naubos na singil sa kuryente (City of Edmonton).
- Ang Calgary ay ang tanging munisipalidad na gumagamit ng dalawang bahagi na formula sa pagkalkula ng bayad:
  - 11.11 porsyento ng mga singil sa transmission at pamamahagi kasama ang 11.11 porsyento ng Regulated Rate Option na pinarami sa nakonsumong megawatt na oras.

## Kaugnay na impormasyon

- [Gawing mas abot-kaya ang mga utility bill](#)
- [Tagapagtaguyod ng Consumer ng Utilities](#)
- [Bill 19: Utilities Affordability Statutes Amendment Act, 2024](#)

## Mga kaugnay na balita

- [Gawing mas abot-kaya ang kuryente](#) (April 18, 2024)

## Multimedia

- [Panoorin ang balitang pagpupulong](#)
- [Makinig sa balitang pagpupulong](#)

## Mga katanungan sa media

### [Ashley M Stevenson](#)

587-357-2141

Kaliham ng Press, Affordability at Utilities